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Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) 

Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd   

ar 27 Medi 2023 yng Nghanolfan Gymunedol y Drindod, Llandudno  

 

Aelodau’r Bwrdd yn Bresennol 

Enw Teitl 

Dyfed Edwards Cadeirydd 

Karen Balmer Aelod Annibynnol 

Jason Brannan Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Pobl 

Clare Budden Aelod Annibynnol 

Russell Caldicott Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro ar gyfer Cyllid 

Gareth Evans Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro ar gyfer Therapïau a 

Gwyddorau Iechyd 

Dyfed Jones Aelod Annibynnol 

Yr Athro Mike Larvin Aelod Annibynnol 

Dr Nick Lyons Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygol / Dirprwy Brif Weithredwr 

Phil Meakin Ysgrifennydd y Bwrdd Dros Dro  

Dylan Roberts Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth 

Carol Shillabeer Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro 

Helen Stevens-Jones Cyfarwyddwr Partneriaethau, Ymgysylltu a Chyfathrebu 

Dr Chris Stockport Cyfarwyddwr Gweithredol Trawsnewid a Chynllunio Strategol 

Rhian Watcyn Jones Aelod Annibynnol 

Gareth Williams Aelod Annibynnol 

Angela Wood Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth  

 

Yn Bresennol 

Muthu Ganapathi Llawfeddyg Orthopedig Ymgynghorol 

Eira Parry Cyfieithydd 

Rachael Page Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gofal Sylfaenol 

Alberto Salmoiraghi Seiciatrydd Ymgynghorol / Cyfarwyddwr Meddygol Gwasanaethau 

Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu (MHLDS) 

 Tîm Cyfathrebu  

Diane Davies  Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol (cofnodion) 

 

Sylwedyddion a gwasanaethau a gyflwynwyd yn sesiwn y Ffair Iechyd  

Dave Harries Pennaeth Archwilio Mewnol 

Aelodau o’r Cyhoedd  

Gwasanaethau 

 

Gwasanaethau Strôc 

Gwasanaeth rhoi’r gorau i ysmygu 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc 
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Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu 

Gwasanaeth Trawsnewid a Gwella 

Arwyddo, golwg a sain 

Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt Cleifion (PALS) 

Cydraddoldeb 

Gwasanaethau Digidol, Data a Thechnoleg 

Gwasanaethau dementia 

Fferyllfa Gymunedol 

Rhwydwaith Orthopedeg a Chyhyrysgerbydol 

 

Eitem ar yr Agenda                                                                                                         Cam 

gweithredu 

AGM23/1 MATERION AGORIADOL  

AGM23/1.1 Rhoddodd y Cadeirydd groeso i bawb a nodi ymddiheuriadau gan:  

 Adele Gittoes, Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro ar gyfer 

Gweithrediadau 

 Teresa Owen, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd 

 Fôn Roberts, Aelod Cyswllt 

 Jane Wild, Aelod Cyswllt 

 

AGM23/1.2 Roedd y Cadeirydd yn falch bod presenoldeb da yn y dull amgen o 

gynnal ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol a bod llawer o wahanol wasanaethau’n 

bresennol i rannu eu cyfraniadau cadarnhaol gyda’r cyhoedd ac aelodau’r Bwrdd 

mewn lleoliad ‘ffair iechyd’. Roedd y Bwrdd yn awyddus i bwysleisio ei neges ei 

fod yn dymuno manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i estyn allan a gwrando yng 

nghymunedau PBC. Er bod taith bresennol PBC yn heriol, roedd y Cadeirydd yn 

croesawu’r gwelliannau cadarnhaol iawn a oedd yn cael eu datblygu a’u 

harddangos yn y cyfarfod. 

 

AGM23/1.3 Diolchodd y Cadeirydd i Carol Marubbi a Thîm Canolfan Gymunedol 

y Drindod am gynnal y digwyddiad ac am y rhan bwysig y maent yn ei chwarae 

yng nghymuned Llandudno. 

 

 

AGM23/2 Trosolwg o’r flwyddyn 2022/23, gan gynnwys cyflwyno’r 

Adroddiad Blynyddol a chan gynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 

 

AGM23/2.1 Cyflwynwyd yr eitem hon gan y Cyfarwyddwr Gweithredol ar gyfer 

Cyllid. Roedd hi'n ategu’n gryf ymrwymiad y Bwrdd i wrando ar wahanol 

gymunedau ar draws Gogledd Cymru ac i roi lle canolog iddo’i hun ynddynt. 

Croesawyd brwdfrydedd y gwasanaethau a oedd yn bresennol, ynghyd â’r cyfle i 

rannu’r agwedd gadarnhaol hon gydag aelodau’r Bwrdd ac aelodau o’r cyhoedd. 
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AGM23/2.2 Fe wnaeth y Prif Weithredwr Dros Dro gyflwyno Adroddiad Blynyddol 

2022/23, gan dynnu sylw at y fersiwn copi caled cryno a ddarparwyd i aelodau’r 

cyhoedd a oedd yn bresennol. Wrth amlinellu’n gryno yr amrywiaeth a’r nifer 

enfawr o wasanaethau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd i boblogaeth Gogledd 

Cymru, pwysleisiodd natur integredig y system a’r lefel uchel o waith partneriaeth 

sy’n cael ei wneud. Cydnabu’r heriau allweddol yn ystod y flwyddyn a arweiniodd 

at sefyllfa lle roedd Llywodraeth Cymru wedi gosod y Bwrdd Iechyd mewn 

Mesurau Arbennig, gan dynnu sylw at y meysydd sy’n achosi’r pryder mwyaf. 

 

AGM23/2.3  Roedd yn bwysig cydnabod bod cyfrifyddu ariannol yn her allweddol 

yn nhaith wella PBC ac roedd PBC yn ymwybodol iawn o'i ddyletswydd fel 

ceidwad arian cyhoeddus. Diolchodd i’r staff y cyfarfu â nhw yn ystod y pum mis 

diwethaf am eu balchder yn eu gwasanaethau.  Roedd y Bwrdd yn ddiolchgar 

iawn i aelodau’r staff am eu hymrwymiad. Byddai cynlluniau uchelgeisiol yn cael 

eu datblygu i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy yn y dyfodol. 

 

AGM23/2.4 Nodwyd bod copïau llawn o’r Adroddiad Blynyddol ar gael yn 

Gymraeg ac yn Saesneg, a hynny ar-lein ac yn y lleoliad. 

 

AGM23/3 Cyflwyniadau gan gydweithwyr o’r gwasanaethau orthopedig, 

gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau cymunedol. 

 

AGM23/3.1 Rhoddodd Mr Muthu Ganapathi, Meddyg Ymgynghorol Trawma ac 

Orthopedeg, gyflwyniad cadarnhaol iawn ar ddatblygiadau a oedd wedi arwain at 

gleifion yn cael pen-gliniau a chluniau newydd, gan arwain at ryddhau cleifion o’r 

un diwrnod neu dderbyniadau llawer byrrach i’r ysbyty. Pwysleisiodd fod y 

gwelliannau hyn wedi cael eu rhoi ar waith yn ddiogel a’u bod yn cael eu cefnogi 

gan waith tîm gwych. Y dull gweithredu oedd gwneud popeth yn well, yn 

gyflymach ac yn gydlynus. Rhannwyd llawer o enghreifftiau cadarnhaol am 

gleifion gyda’r rhai a oedd yn bresennol. 

 

AGM23/3.2 Diolchodd y Cadeirydd yn ddiffuant i Mr Ganapathi a’r timau ategol 

am fod yn greadigol a gwneud pethau’n wahanol er mwyn gwneud gwelliannau 

sylweddol i gleifion a hefyd er mwyn cael arbedion effeithlonrwydd cadarnhaol 

mewn gwasanaeth sydd â galw mawr amdano. 

 

AGM23/3.3 Dywedodd Dr Alberto Salmoiraghi, Seiciatrydd 

Ymgynghorol/Cyfarwyddwr Meddygol Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac 

Anableddau Dysgu (MHLDS) ei fod yn ymfalchïo mewn gweithio gyda 

chydweithwyr PBC mewn gwasanaeth heriol iawn a oedd wedi bod yn destun 

mwy o alw oherwydd yr epidemig covid a'r cynnydd yn y pwysau ariannol yr oedd 

pobl yn delio â nhw. Disgrifiodd ddyfodiad niwroamrywiaeth a chynlluniau PBC i 
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fynd i’r afael â nhw. Tynnwyd sylw yn y cyflwyniad at sawl datblygiad a gwelliant 

cadarnhaol arall. 

 

AGM23/3.4 Diolchodd y Cadeirydd iddo am rannu’r cynnydd cadarnhaol a wnaed 

a’r datblygiadau yn y dyfodol sy’n cael eu datblygu yn MHLDS. 

 

AGM23/3.5 Rhoddodd Rachael Page, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gofal Sylfaenol, 

gyflwyniad ar arferion a reolir gan y Bwrdd Iechyd a’r gwelliannau cadarnhaol a 

roddwyd ar waith ac a oedd wedi bod o fudd i gleifion a staff. Rhannwyd adborth 

cadarnhaol iawn o ymweliadau Arolygiaeth Iechyd Cymru gyda’r rhai a oedd yn 

bresennol. Tynnwyd sylw at welliannau Therapi Galwedigaethol Cymunedol a 

oedd yn cyd-fynd â lleoliadau gofal sylfaenol ac a oedd wedi arwain at amseroedd 

aros sylweddol is i gleifion yn ardal y Dwyrain.  Fe wnaeth dau Uwch Ymarferydd 

Nyrsio o fewn Nyrsio Ardal gyflwyno'r Cynllun Bagiau Coch a ddatblygwyd 

ganddynt ac a oedd yn llwyddiannus iawn i gleifion Cartrefi Gofal sy’n defnyddio 

gwasanaethau acíwt ac yn cael eu rhyddhau ohonynt, gan ddarparu holl 

gofnodion angenrheidiol cleifion ar gyfer unigolion. Dywedodd fod gwasanaethau 

eraill hefyd yn ystyried mabwysiadu cynllun tebyg ar gyfer eu cleifion. 

 

AGM23/3.6  Diolchodd y Cadeirydd i’r rhai a oedd yn bresennol am eu 

cyflwyniadau craff ac am rannu ag aelodau o’r cyhoedd, cydweithwyr ac aelodau’r 

Bwrdd enghreifftiau gwych o welliannau sy’n digwydd i gleifion PBC. 

 

AGM23/4 Cyfrifon Ariannol Blynyddol a Barn yr Archwilydd 

 

AGM23/4.1 Cyflwynwyd yr eitem hon gan y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro 

ar gyfer Cyllid.  Dywedodd fod Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi barn 

archwilio amodol anffafriol “gwir a theg”. Mae’r amod mewn dwy ran, sef rhan 1 – 

balansau agoriadol croniadau a symiau taladwy o flwyddyn ariannol 2021-22, a 

rhan 2 – amod rheoleiddio mewn perthynas â phenodiad Gweithredol dros dro y 

mae angen cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru ar ei gyfer. Nodwyd bod Archwilio 

Cymru wedi datgan bod sefyllfa cau’r fantolen ar gyfer 2022/23 yn cynrychioli 

darlun cywir a theg (holliach), gyda’r Bwrdd Iechyd hefyd yn cyflawni’r 

ddyletswydd ariannol allweddol gyntaf, sef bod mewn gwarged dros y tair blynedd 

ariannol.  

 

AGM23/4.2 Tynnodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro ar gyfer Cyllid sylw at 

y modd yr oedd gwariant yn cael ei rannu rhwng gwasanaethau ac adnoddau 

BIPBC, a rhoddodd gyd-destun i nifer enfawr yr anfonebau a broseswyd wrth 

gyrraedd ei dargedau statudol. Dywedodd y byddai angen ystyried costau cynnal 

a chadw’r ystad yn y dyfodol. Er bod rhagolygon diffyg 2023/24 ar draws Byrddau 

Iechyd Cymru wedi cael eu nodi fel £648m, roedd PBC yn cyfrif am £134m o’r 

swm hwn. Nodwyd hefyd nad oedd gan PBC, ynghyd â llawer o Fyrddau Iechyd 

 



 

Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 27.09.23 v1.0 Tudalen 5 o 6 

eraill yng Nghymru sy’n wynebu heriau ariannol, Gynllun Tymor Canolig 

Integredig ar waith, er bod Cynllun Blynyddol wedi cael ei gymeradwyo.  

 

AGM23/4.3 I gloi, dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro ar gyfer Cyllid 

y byddai’r Bwrdd Iechyd yn ceisio cyflwyno set lân o gyfrifon ar gyfer 2023/24 

(barn ddiamod), gan nodi'r cynllun yn mynegi diffyg o £134.1m ar gyfer y flwyddyn 

ariannol  

 

M23/5 Cwestiynau ac atebion i’r Bwrdd Iechyd 

 

AGM23/5.1 Croesawodd y Cadeirydd gwestiynau gan y cyhoedd yn gyffredinol 

neu mewn perthynas â’r cyflwyniadau a ddarparwyd.  Amlinellodd hefyd y byddai’r 

Bwrdd Iechyd yn awyddus i dderbyn cwestiynau drwy gydol y flwyddyn, nid dim 

ond mewn cyfarfodydd Bwrdd neu Gyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol. 

 

AGM23/5.2 Roedd aelod o’r cyhoedd wedi cwestiynu lefelau staffio nyrsys Iechyd 

Meddwl, o ystyried bod BIPBC wedi cael adroddiadau anffafriol ar yr un mater 

dros 10 mlynedd yn ôl. Cyfeiriodd at adroddiad Holden ynghyd ag adroddiadau 

diweddar Arolygiaeth Iechyd Cymru (AGIC). I ymateb, dywedodd y Cadeirydd fod 

staffio nyrsys yn fater enfawr yr oedd y Bwrdd wrthi’n mynd i’r afael ag ef. 

Cytunodd y Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro mai’r gweithlu oedd her fwyaf y 

GIG, nid oedd hi wedi dod ar draws problemau recriwtio mor anodd drwy gydol ei 

gyrfa. Dywedodd hefyd fod PBC yn annog ymgysylltiad lleol yn y gwasanaeth ac 

er bod mwy o waith i'w wneud ei gobaith hi oedd y byddai mwy yn ystyried yr 

llawenydd a'r heriau sy’n gysylltiedig â gweithio yn yr ardal hon wrth ddatblygu eu 

gyrfaoedd yn y maes gofal iechyd yng Ngogledd Cymru. Dywedodd y Cadeirydd 

hefyd fod mwy o bobl yn chwilio am yrfaoedd mewn gwasanaethau Iechyd 

Meddwl yn dilyn effaith pandemig Covid. Roedd gwaith yn mynd ymlaen hefyd 

gyda’r Brifysgol leol i ddatblygu hyn ymhellach. 

 

AGM23/5.3 Roedd aelod o’r cyhoedd wedi cwestiynu cynnydd y Bwrdd Iechyd o 

ran y 35 o argymhellion a gyflwynwyd mewn adroddiad gan y Gwasanaeth 

Cynghori ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HASCAS) a gynhaliwyd yn 2018. 

Dywedodd y Prif Weithredwr Dros Dro fod adolygiad wrthi’n cael ei gynnal o’r 

adroddiad, ac y byddid yn adrodd ar yr hyn a ddysgir gyda thryloywder pan fydd 

yr adolygiad wedi dod i ben. 

 

AGM23/5.4 Gofynnodd aelod o’r cyhoedd am fwy o fanylion am ddyfodol Ysbyty 

Llandudno.  Roedd y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr Dros Dro yn falch o ddweud y 

byddai’r Bwrdd Iechyd yn ystyried achos busnes y diwrnod canlynol i fuddsoddi 

mewn Gwasanaethau Orthopedig ar y safle, anogwyd yr aelodau o’r cyhoedd i 

fynychu’r drafodaeth.  
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AGM23/5.5 Roedd aelod o’r cyhoedd wedi canmol datblygiad posibl Ysbyty 

Llandudno, ar ôl gwrthwynebu penderfyniadau blaenorol i ostwng nifer y gwelyau 

cymunedol a oedd yn ei barn hi yn ffactor mewn ‘blociau gwelyau’ ar hyn o bryd 

ar safleoedd acíwt. Roedd hi wedi cael ei chalonogi gan y Bwrdd newydd ac roedd 

hi’n dymuno pob llwyddiant iddo yn y dyfodol. 

 

AGM23/5.6 Roedd y Cadeirydd yn cydnabod bod llawer o heriau o’n blaenau, ond 

roedd yn ailadrodd ymrwymiad y Bwrdd i estyn allan a gweithio gyda llawer o 

gymunedau PBC. Pwysleisiodd fod gweithio mewn partneriaeth yn bwysig iawn 

iddo ef a’r Bwrdd ac mai’r digwyddiad hwn fyddai’r cyntaf o lawer a fyddai’n 

galluogi’r Bwrdd Iechyd i fynd allan i’r Gymuned i wrando. 

 

AGM23/6 Trafodaethau o gwmpas y bwrdd 

 

Cynhaliwyd trafodaethau o gwmpas y bwrdd gydag aelodau o’r cyhoedd ac 

aelodau’r Bwrdd, a byddai’r tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn y Bwrdd Iechyd yn 

casglu canlyniadau’r rhain. 

 

 


